

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔ THỊ VIỆT HƯNG

VỚI NGÀY HỘI TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020-2021

Sáng 07/8/2020, Trường Trung học cơ sở Đô thị Việt Hưng tổ chức Ngày hội Tuyển sinh năm học mới 2020-2021 đã thu hút nhiều bậc phụ huynh quan tâm và tham dự.

Tham dự ngày hội tuyển sinh có cô giáo Nguyễn Thị Kim Thúy – Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Minh Thúy – Phó bí thư chi bộ - Phó hiệu trưởng nhà trường, cô giáo Nguyễn Thị Minh Ngọc – phó hiệu trưởng nhà trường cùng các thầy cô giáo và các bậc phụ huynh trường THCS Đô thị Việt Hưng.

Tại đây, cô Nguyễn Thị Kim Thúy đã giới thiệu tới phụ huynh về mục tiêu, giá trị cốt lõi, định hướng giáo dục...của nhà trường nói chung cũng như những nét đặc trưng, điểm nổi bật của từng lứa tuổi và khối lớp học.

Cô hiệu trưởng đã thông báo khái quát quá trình phát triển và những thành công của Nhà trường trong 6 năm qua. Nhà trường có cơ sở vật chất đầy đủ, quá trình đào tạo chất lượng, đặc biệt là đội ngũ giáo viên đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ – nhân tố quyết định cho sự thành công của Nhà trường. Trong chương trình đào tạo của nhà trường luôn có các chương trình học lồng ghép hiệu quả như: Chương trình giáo dục kỹ năng sống cùng đội ngũ giáo viên chủ nhiệm chuyên trách, quản lý và giáo dục học sinh đạt chất lượng cao; các chương trình Tổng Anh liên kết hướng tới mục tiêu chiến lược trong đề án giáo dục 2020 của Bộ GD &ĐT; chương trình Ismart, chương trình phối hợp giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh, giáo dục giới tính, tâm lý lứa tuổi...

Trong sự chia sẻ của BGH nhà trường và các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh thấu hiểu được những thách thức, khó khăn của nhà trường trong những năm học qua và những thành tích đáng ghi nhận đã đạt được.

Những năm học vừa qua nhà trường luôn lọt Top đầu của quận Long Biên về tỉ lệ học sinh thi vào 10. Tỉ lệ học sinh đầu cấp luôn đạt chỉ tiêu hoặc vượt chỉ tiêu cấp trên giao với số lượng học sinh có lực học khá, giỏi trở lên đạt tỉ lệ cao. Đặc biệt năm học 2019-2020 – một năm học với nhiều biến cố, những ảnh hưởng rất lớn từ dịch bệnh Covid 19 nhưng thầy và trò trường THCS đã cùng nhau quyết tâm vượt lên mọi thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học và điều đó đã được chứng minh bằng vị trí đầu bảng của quận về tỉ lệ học sinh đỗ vào 10 đúng với nguyện vọng của tất cả các em học sinh đã đăng kí.

Với những thành tích đã đạt được và tinh thần quyết tâm cao của nhà trường, năm học 2020-2021 đang đến gần, cánh cổng trường cùng những vòng tay yêu thương của các thầy, cô giáo trường THCS Đô thị Việt Hưng đã mở rộng để đón các con học sinh lớp 6. Trường THCS Đô thị Việt Hưng luôn tự hào là điểm đến uy tín cho các bậc phụ huynh.

Sau đây là những hình ảnh ngày hội tuyển sinh của nhà trường:



Trước tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, nhà trường luôn bố trí bộ phận sát khuẩn tay và đo thân nhiệt khi khách ra vào trong nhà trường



Khu vực tư vấn và tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh



PHHS được Ban tuyển sinh hướng dẫn điền vào đơn tuyển sinh.



PHHS được Ban tuyển sinh nhà trường hướng dẫn hỗ trợ điền thông tin tuyển sinh trực tuyến



Ban tuyển sinh Trường THCS Đô Thị Việt Hưng chụp ảnh kỉ niệm sau ngày tuyển sinh đầu tiên